

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๔๖๓๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ปฏิทินการดำเนินงานโครงการฯ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่บันทึกรายงานผลการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนฯ และคู่มือแนวทางการดำเนินการ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ เพื่อดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข และบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประสานจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ว่า เพื่อให้การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ แก่สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบรายชื่อและแจ้งสถานศึกษาที่ยังไม่บันทึกรายงานผลการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนฯ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยสามารถบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ [cct.eef.or.th](http://cct.eef.or.th) ตามคู่มือแนวทางการติดตามผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเข้าร่วมรับชมการสื่อสารแนวนโยบายการทำงานและจุดเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการฯ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางการสื่อสาร เพจเฟซบุ๊ก “การคัดกรองนักเรียนยากจน” และสร้างความเข้าใจ ให้คำแนะนำสถานศึกษาในการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับติดตามสถานศึกษาในการบันทึกข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากำหนด

ทั้งนี้...

“เรียนดี มีความสุข”

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๗๙ ๕๔๗๕ กต ๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพัฒน วัฒนวิศล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕